

Số: /STTTT-TTBCXB

Lạng Sơn, ngày tháng 06 năm 2019

V/v Tuyên truyền phòng, chống hoạt động nhập lậu hàng hóa sản xuất ngoài Việt Nam vi phạm sở hữu trí tuệ, giả mạo nguồn gốc xuất xứ, gắn mác “Made in Việt Nam”; công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”.

Kính gửi:

- Báo Lạng Sơn;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố.

Thực hiện Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh về phòng, chống hoạt động nhập lậu hàng hóa sản xuất ngoài Việt Nam vi phạm sở hữu trí tuệ, giả mạo nguồn gốc xuất xứ, gắn mác “Made in Việt Nam”; Công văn số 463/UBND-NC ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị:

**1. Tuyên truyền phòng, chống hoạt động nhập lậu hàng hóa sản xuất ngoài Việt Nam vi phạm sở hữu trí tuệ, giả mạo nguồn gốc xuất xứ, gắn mác “Made in Việt Nam”**

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật về phòng, chống hoạt động nhập lậu hàng hóa sản xuất ngoài Việt Nam vi phạm sở hữu trí tuệ, giả mạo nguồn gốc xuất xứ, gắn mác “Made in Việt Nam”. Qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng về tác hại của việc gian lận, giả nhãn hiệu “Made in Việt Nam” đối với phát triển kinh tế, xã hội; tăng cường trật tự, kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại trên thị trường, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất trong tỉnh, trong nước phát triển, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng.

Tăng cường đưa tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng về chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, quảng bá sản phẩm sản xuất trong nước; thực hiện văn minh thương mại, nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn hàng hóa. Tuyên truyền, vận động người dân không tham gia tiếp tay cho buôn lậu, kinh doanh hàng giả, đồng thời tố giác các hành vi vi phạm về buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tiếp tục duy trì các chuyên trang, chuyên mục về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng trong

tỉnh, với các báo, đài trung ương đưa tin, tuyên truyền về tình hình buôn lậu và công tác chống buôn lậu trên địa bàn tỉnh, kịp thời khuyến cáo cho người tiêu dùng về các hành vi, thủ đoạn gian lận hàng hóa về nguồn gốc xuất xứ. Thông tin, phản ánh các hoạt động xúc tiến thương mại, đưa hàng Việt về nông thôn và việc thực hiện các giải pháp đảm bảo cung - cầu hàng hóa, công tác hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và phát triển thương hiệu hàng Việt Nam...

## **2. Tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen"**

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 505/KH-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh về “phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” và Công văn số 319/UBND-KTTH ngày 17/4/2019 về việc thực hiện giải pháp mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, góp phần hạn chế tín dụng đen.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về cho vay trong các giao dịch dân sự. Kịp thời thông tin những phương thức, thủ đoạn cho vay lãi nặng, lừa đảo thông qua huy động vốn tự phát với lãi suất cao bất thường, các hành vi đòi nợ trái pháp luật, hậu quả của “tín dụng đen” và các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến vỡ hụi, họ, biếu, phường thời gian qua để người dân nâng cao ý thức cảnh giác. Khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn; không trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ, kinh doanh tài chính để vi phạm pháp luật.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về hậu quả của tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, các vụ việc liên quan “tín dụng đen” bị phát hiện, xử lý. Phản ánh kịp thời kết quả phòng ngừa, đấu tranh của lực lượng chức năng đối với các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, đặc biệt ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc, khu vực nông thôn...

## **3. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố**

Đôn đốc, hướng dẫn Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Đài Truyền thanh cấp xã tuyên truyền các nội dung nêu trên.

### ***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Trung tâm CNTT&TT (Đăng tải);
- Lưu: VT, TTBCXB.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lê Hải Yến**